

## บทที่ 1

### บทนำ

#### หลักการและเหตุผล

ที่ผ่านมา นักบัญชีถูกละเลยและไม่ได้ให้ความสำคัญจากผู้บริหาร การไม่ตระหนักถึงความจำเป็นของนักบัญชี จึงส่งผลให้หลาย ๆ กิจกรรมประสบปัญหาในการดูแลรักษาการหามาและใช้ไปของเงินอย่างไม่เหมาะสม หรือมีเงินจมอันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อันใด จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่แตกหรือวิกฤติทางเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจไทยจึงเผชิญกับมรสุมหลากหลายทั้งวิกฤติเศรษฐกิจและกระแสโลกาภิวัตน์ ทำให้การดำเนินธุรกิจและแก้ไขปัญหา ที่เผชิญอยู่ยากขึ้น เพราะเป็นเรื่องของการอยู่รอดและการดำเนินธุรกิจให้ทันโลกยุคเศรษฐกิจใหม่ ซึ่งวิชาชีพบัญชีนอกจากว่าจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเป็นเหตุให้การบริหารธุรกิจในอดีตผิดพลาด เพราะข้อมูลทางบัญชียังเชื่อถือไม่ได้ จากการทำหน้าที่นักบัญชีไม่รักษามาตรฐานวิชาชีพไม่ช่วยผู้บริหารทำให้การลงทุนและดำเนินธุรกิจล้มเหลวในยุคฟองสบู่ จึงเป็นที่มาที่วิชาชีพบัญชีต้องมีการตั้งรับปรับตัวให้ทันสมัยเป็นสากลเพื่อสร้างความเชื่อถือได้ในวิชาชีพให้มากขึ้นนักบัญชีต้องมีการปรับปรุงตนเองให้มีความรู้ทางวิชาการและวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้ในการให้บริการช่วยเหลือนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในอนาคตและด้วยในยุคนี้การทำการค้าและการลงทุนที่ไร้พรมแดนมากขึ้น การพัฒนานักบัญชีให้มีความทัดเทียมกับนักบัญชีระดับโลกจะช่วยนำพาให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้ในการติดต่อการค้า และการระดมทุนทำให้ธุรกิจยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง

จากการที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้มีประกาศกรมทะเบียนการค้า เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2543 ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2543 ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ซึ่งกำหนดให้ผู้ทำบัญชีที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องเข้ารับการอบรมความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกรอบสามปี นั้น เพื่อให้ผู้ทำบัญชีสามารถเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้ในหลายประเภท กิจกรรมกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงได้ออกประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และได้กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ พ.ศ. 2547 ทั้งนี้ผู้ทำบัญชีสามารถเลือกเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้หลายประเภทหรือหลายกิจกรรม เช่น การเข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาการเป็นวิทยากร หรืออาจารย์ในสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งการลงทะเบียนศึกษาเฉพาะรายวิชาทางการบัญชีก็สามารถนับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพได้แต่จะต้องเป็นสถาบันที่ได้รับการเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

และในปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้จัดพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี จำนวน 142 แห่ง ซึ่งมีหลักสูตรประมาณ 1,540 หลักสูตร (ข่าวบัญชีสำนักกำกับดูแลธุรกิจ, 2549)

จากประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดังกล่าว ได้ส่งผลกระทบต่อผู้ทำบัญชีโดยตรงที่จะต้องถูกควบคุมให้ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่องและมีบทลงโทษถ้าหากฝ่าฝืนส่งผลให้ผู้ทำบัญชีจะต้องอบรมหลักสูตรตามที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้ครบถ้วน ตามข้อบังคับ เช่น จะต้องเข้ารับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทุกรอบสามปี โดยในแต่ละรอบจะต้องเป็นกิจกรรมที่ได้รับอนุมัติที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบัญชีไม่น้อยกว่า 18 ชั่วโมง และต้องอบรมไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงต่อปี ประกอบกับผู้ทำบัญชีมีรายจ่ายในการต้องเข้ารับการอบรมให้ครบจำนวนชั่วโมงตามระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมทั้งต้องจัดเก็บหลักฐานการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชีไว้กับตนเองเป็นเวลา ไม่น้อยกว่าห้าปีนับตั้งแต่วันสิ้นปีปฏิทินของวันที่สิ้นสุดการอบรม จากเหตุผลดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิดความคิดเห็นของผู้ทำบัญชีที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ รวมทั้งผู้ทำบัญชีในกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีสถานประกอบการอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้มีผู้ทำบัญชีอยู่จำนวนมาก โดยผู้ทำบัญชี ณ 31 มกราคม 2549 นี้ในกรุงเทพมหานครจำนวน 48,090 คน ในต่างจังหวัด 21,508 คน รวมทั้งสิ้น 69,598 คน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์, 2549)

จากข้อมูลข้างต้น ทำให้มีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้น และเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ในการพัฒนาวิชาชีพบัญชีต่อไป

### วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในกรุงเทพมหานคร

### ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

ทำให้ทราบความคิดเห็นต่อการเข้ารับการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชีในกรุงเทพมหานคร

**นิยามศัพท์**

**ผู้มีหน้าที่ทำบัญชี** หมายถึง ผู้มีหน้าที่จัดให้มีการทำบัญชีตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543

**ผู้ทำบัญชี** หมายถึง ผู้รับผิดชอบในการทำบัญชีของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีไม่ว่าจะได้กระทำในฐานะเป็นลูกจ้างของผู้มีหน้าที่จัดทำบัญชีหรือไม่ก็ตาม

**นิติบุคคล** หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด นิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทย กิจการร่วมค้า

**มาตรฐานบัญชี** หมายถึง หลักการบัญชีและวิธีการปฏิบัติทางการบัญชีที่รับรองทั่วไป หรือ มาตรฐานการบัญชีที่กำหนดตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

ลิขสิทธิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
Copyright© by Chiang Mai University  
All rights reserved